

## Đức Giêsu bị lưỡi đồng đâm thâu (Gioan 19:31-37)

(Khóa Thánh Lễ Seattle #29; Lm Gioan Nguyễn Lợi)

### Thiên Chúa



Hôm đó là ngày áp lễ, người Dothái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sabát, mà ngày sabát đó lại là ngày lễ lớn. Nên họ xin ông Philatô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. Khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập

ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin. Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập. Lại có lời Kinh Thánh khác: Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.

Máu và nước chảy ra từ trái tim Chúa bị lưỡi đồng đâm thâu! Giáo Hội suy gẫm rất nhiều và đã rút ra kết luận: Chúa Giêsu Kitô yêu chúng ta đến tận cùng: chỉ còn một chút máu hay nước, Ngài cũng sẵn sàng trút ra hết cho chúng ta.

Qua cái chết của Chúa (mà sự công hiệu cứu độ được hiện tại hóa trong **Thánh Lễ, Bí tích Tạ Ơn**), chúng ta nhận được Sự sống thần linh, biểu tượng bằng Máu. Mà sự sống thần linh được thông ban đầu tiên qua **Bí tích Rửa Tội**, biểu tượng bằng chút Nước.

Thánh Lễ là giây phút cộng đoàn giáo xứ tề tựu với mối cảm xúc sâu xa trước tình yêu “cho tới cùng” của Chúa Giêsu đối với mỗi người nói riêng và đối với cộng đoàn giáo xứ, cũng như toàn thể Giáo hội nói chung: chúng ta đang cùng nhau hứng những giọt cuối cùng của Máu và Nước chảy ra từ Quả Tim bị đâm thủng của Chúa Giêsu.

Ngài đã dùng **độc trị độc (dĩ độc trị độc)**: Ngài đã sẵn sàng **chuoát lấy cái chết tất tưởi của mình để diệt trừ cái chết ghê tởm của chúng ta do tội gây nên**. Diệt trừ cái chết (kiểu nói tiêu cực) là ban cho chúng ta (kiểu nói tích cực) được sống đời sống con cái của Chúa Cha trong Chúa Giêsu Kitô qua tác động tình yêu của Chúa Thánh Thần.

Mỗi phụng vụ Thánh Lễ là mỗi lần mọi thành viên của cộng đoàn giáo xứ được Chúa Giêsu tha thiết kêu mời cùng giúp nhau cung kính và đầy tin yêu đón nhận những giọt Máu và Nước từ Tim Ngài tiết ra trong cái chết ô nhục để chúng ta được sống!

Hỡi Kitô hữu, hỡi thành viên **cộng đoàn giáo xứ (cộng đoàn Thánh Thể)**, bạn đã được sinh ra từ Quả Tim Thần Linh bị đâm thủng để thông ban; bạn hãy sống với quả tim chan chứa tình yêu thần linh, sẵn sàng tiết ra những giọt yêu thương, thân ái, hòa mình phục vụ!